

Buổi họp phụ huynh đầu năm đầy cảm xúc của lớp 3A3

Sáng ngày 16/10, lớp 3A3 trường Tiểu học Giang Biên đã diễn ra cuộc họp phụ huynh đầu năm học 2022 - 2023. Buổi họp đã triển khai đầy đủ các công văn chỉ đạo cùng những kế hoạch hoạt động trong cả năm học của học sinh tới phụ huynh. Đây cũng là dịp để giáo viên chủ nhiệm lắng nghe những chia sẻ từ phụ huynh về việc học của các con tại trường. Từ đó, giáo viên và phụ huynh có sự thống nhất cao trong việc đề ra các giải pháp giáo dục và rèn luyện con trẻ.

Tại buổi họp, các bậc PHHS đã được cô Nguyễn Thị Tân - Giáo viên chủ nhiệm của lớp triển khai các nhiệm vụ quan trọng với các nội dung sau:

- Triển khai các văn bản chỉ đạo. Lấy ý kiến phiếu thỏa thuận với CMHS các khoản thu năm học 2022-2023.
- GV thay mặt nhà trường báo cáo thông tin về hoạt động của nhà trường đầu năm học 2022-2023.
- Thống nhất các khoản mua sắm, đóng góp và xã hội hóa giáo dục năm học 2022-2023 (dự kiến chi Quỹ CMHS của trường).
- Nhận xét về tình hình chung của lớp từ đầu năm 2023 đến thời điểm họp đồng thời bàn bạc thống nhất phương pháp kết hợp giữa gia đình và nhà trường giáo dục học sinh.

Sau khi triển khai các nội dung, các bậc phụ huynh đều bày tỏ ý kiến đồng thuận, nhất trí với nhà trường trong các hoạt động giáo dục. Đây cũng chính là nguồn động lực để tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đã đề ra trong năm học 2022 – 2023.

Đặc biệt, trước khi buổi họp diễn ra, các bạn học sinh đã chuẩn bị những tấm thiệp hết sức đáng yêu và ý nghĩa dành tặng cho bà, mẹ, cho chị gái của mình nhân

dịp 20/10 sắp đến gửi gắm cô chủ nhiệm tặng cho bố mẹ trong buổi họp phụ huynh. Đó là những lời thủ thỉ tâm sự tuy ngây ngô nhưng chứa chan tình cảm của các con dành cho bố mẹ. Khi nhận được món quà từ các con, các bậc phụ huynh ai nấy đều xúc động.



Cô không hề có ý định chia sẻ tâm sự của các con đến với bố mẹ nhưng khi cô lắng nghe những lời nói của học trò về những gì các con muốn nói với bố mẹ, cô thấy thật có lỗi nếu phụ huynh không biết các con yêu bố mẹ đến chừng nào, sâu sắc và đã trưởng thành như thế nào... Cô quyết định dành thời gian tiết sinh hoạt lớp cho các con tự là thiệp tặng bố mẹ mình kèm những lời nhắn nhủ, những lời yêu thương muốn gửi gắm cho bố mẹ.

Cô Nguyễn Thị Tân chia sẻ, ngoài việc trao đổi về nội dung, kế hoạch của trường, của lớp, chương trình học tập, cô muốn tạo không khí buổi họp trở nên thân thiện, vui vẻ, phụ huynh cùng cô giáo nói nhiều về HS, lắng nghe những tâm tư của học sinh để cùng đồng hành với nhà trường trong giáo dục. Quan điểm của cô giáo trẻ, bố mẹ và con cái cần xích gần nhau thêm nữa, hiểu nhau hơn là yếu tố giáo dục quan trọng nhất...

Buổi họp kết thúc với hi vọng phụ huynh sẽ phối hợp với giáo viên và nhà trường giúp các con có một năm học thành công, có thật nhiều kỉ niệm trong năm học cuối cấp tại mái trường Tiểu học Giang Biên.

Sau đây là một số hình ảnh về buổi họp phụ huynh:

